



สภาาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ประกาศสำนักงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง สอบราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องลิฟต์ จำนวน 7 อาคาร

(ว่องวานิช, จงกลนี, หอกลพิพัฒน์, พยาบารสถิต, อาคารจอตรถ 1,2,3)

สำนักงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องลิฟต์ จำนวน 7 อาคาร (ว่องวานิช, จงกลนี, หอกลพิพัฒน์, พยาบารสถิต, อาคารจอตรถ 1,2,3) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคาในครั้งนี้ โดยนิติบุคคลนั้นจะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา

2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการบำรุงรักษาและติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

3. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนที่สภาาชาดไทย ตรวจสอบแล้วเป็นที่เชื่อถือได้ นับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี โดยเป็นงานที่แล้วเสร็จ ประมาณวงเงินไม่น้อยกว่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้แสดงสำเนาเอกสารรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาของแต่ละผลงานประกอบการยื่นซองเสนอราคา

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางผู้ว่าจ้าง

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารจอตรถหลังที่ 3 ชั้น 13 ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารจอตรถหลังที่ 3 ชั้น 13 **และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.** เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 อาคารจอตรถหลังที่ 3 ชั้น 15

การยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองสอบราคาโดยทางไปรษณีย์



ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่อาคาร
จอตระหลังที่ 3 ชั้น 13 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่าง
วันที่ 12 - 21 เมษายน 2565 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2256-5003 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันทชาย สิริพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิมพ์ / ทาน / ฐานิต
ตรวจ / นพ.